



ฉบับที่ 7/2562

## เรื่อง แถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ เดือนเมษายน 2562

**ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ เดือนเมษายน 2562 ขยายตัวน้อยกว่าเดือนก่อน** ภาคการท่องเที่ยวชะลอตัวจากผลกระทบของหมอกควัน การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวเล็กน้อยตามการใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าในชีวิตประจำวัน และรถยนต์ การใช้จ่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นจากรายจ่ายลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน ส่วนรายได้เกษตรกรหดตัวตามผลผลิตอ้อย โรงงานและข้าวเปลือก ด้านผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงตามการผลิตน้ำตาล เลนส์และชิ้นส่วนฮาร์ดดิสไดรฟ์ และการลงทุนภาคเอกชนยังหดตัวต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคการก่อสร้าง

**เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ** อัตราการว่างงานสูงขึ้น ขณะที่อัตราเงินเพื่อเพิ่มขึ้นตามราคาผักและน้ำมันขายปลีก รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือ ดังนี้

**รายได้เกษตรกร** ลดลงร้อยละ 17.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยด้านผลผลิตลดลงร้อยละ 20.6 เนื่องจากอ้อยโรงงานได้เร่งเก็บเกี่ยวไปแล้วในช่วงก่อนหน้า ทั้งนี้ หากพิจารณาทั้งฤดูการผลิตอ้อยโรงงานมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สำหรับผลผลิตข้าวลดลงเนื่องจากเกษตรกรบางส่วนเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า ทางด้านราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.5 ตามราคาข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปศุสัตว์ จากการปรับลดการผลิตหลังราคาตกต่ำ ส่วนราคามันสำปะหลังและอ้อยโรงงานลดลง

**ภาคอุตสาหกรรม** ดัชนีผลผลิตลดลงร้อยละ 13.8 จากระยะเดียวกันปีก่อน โดยผลผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปหดตัวจากการผลิตน้ำตาลที่ลดลงตามปริมาณวัตถุดิบ รวมทั้งการผลิตผักและผลไม้แปรรูปลดลงตามความต้องการส่งออก ขณะที่ผลผลิตเลนส์และชิ้นส่วนฮาร์ดดิสไดรฟ์ หดตัวต่อเนื่องตามวัฏจักรของสินค้า ส่วนผลผลิตในหมวดเครื่องดื่ม อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ เซรามิก และยาสูบ เพิ่มขึ้น

**ภาคการท่องเที่ยว** ขยายตัวชะลอลง ผลกระทบของหมอกควันทำให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวไทยชะลอลงมาก สะท้อนจากจำนวนผู้โดยสารผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่และเชียงใหม่ที่ลดลง ทางด้านนักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอตัวจากนักท่องเที่ยวจีน สำหรับนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆ ขยายตัวดี ได้แก่ เกาหลีใต้ ฮองกง สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ยุโรปและเอเชียอื่นๆ พิจารณาจากจำนวนนักท่องเที่ยวผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่เพิ่มขึ้น

**การบริโภคภาคเอกชน** ดัชนีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.7 ตามการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยขยายตัวมากในหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ น้ำดื่ม และน้ำอัดลม ทางด้านการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าคงทนยังขยายตัว ตามยอดจดทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและยอดจดทะเบียนรถยนต์เชิงพาณิชย์ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลจากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการจำหน่ายรถยนต์

**การลงทุนภาคเอกชน** ดัชนีลดลงร้อยละ 4.2 โดยการลงทุนในภาคการก่อสร้างยังลดลงต่อเนื่อง ตามเครื่องซีซีทีหดตัว ได้แก่ พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างในกลุ่มอาคารพาณิชย์และโรงแรม ยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง ยอดสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ที่ให้แก่อผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ยอดขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ภาษีมูลค่าเพิ่มภาคการก่อสร้าง และจำนวนโครงการอสังหาริมทรัพย์เปิดใหม่ ทางด้านการลงทุนเพื่อการผลิตลดลงเช่นกัน สะท้อนจากการนำเข้าเครื่องจักรเพื่อนำมาผลิตยังลดลงต่อเนื่อง

**การใช้จ่ายภาครัฐ** เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 จากการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่ายงบลงทุนที่ขยายตัวร้อยละ 10.1 ในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และกรมชลประทาน ตามโครงการก่อสร้าง บูรณะ และปรับปรุงถนน สะพาน และแหล่งน้ำ ขณะที่รายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.1 ตามงบรายจ่ายอื่นของงบกลางและกรมการปกครอง และค่าตอบแทนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับอัตราการการเบิกจ่ายของรายจ่ายรวมสะสมโดยไม่รวมงบกลาง (ต.ค. 61 - เม.ย. 62) อยู่ที่ร้อยละ 58.8 ใกล้เคียงกับปีก่อน แต่ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายเล็กน้อย

**การค้าผ่านชายแดน** มูลค่าส่งออกในรูปแบบบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 จากระยะเดียวกันปีก่อน ตามการส่งออกผลไม้ โดยเฉพาะทุเรียนและมังคุดไปยังประเทศจีน ส่วนการส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และเครื่องจักรกลการเกษตร ลดลงเนื่องจากค่าเงินจัตออ่อนค่า สำหรับไก่แช่แข็งลดลงต่อเนื่องเพราะผู้ประกอบการเปลี่ยนช่องทางการส่งออกไปจีน จากเดิมผ่านด่านในภาคเหนือเป็นการส่งออกที่ท่าเรือในภาคกลางแทน สำหรับการนำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 ตามการนำเข้าไฟฟ้าจากลาวเป็นสำคัญ

**เสถียรภาพเศรษฐกิจภาคเหนือ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 1.2 ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยราคาหมวดอาหารสดเพิ่มขึ้นตามราคาผักและเนื้อสุกร เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ประกอบกับราคาน้ำมันขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น ทางด้านอัตราการว่างงานที่ปรับฤดูกาลแล้ว เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนอยู่ที่ร้อยละ 1.1 จากการจ้างงานนอกภาคเกษตรลดลง

**ภาคการเงิน** เพียงสิ้นเดือนมีนาคม 2562 มียอดคงค้างสินเชื่อของสถาบันการเงินทั้งธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำนวน 1,331.7 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 ตามสินเชื่อในธุรกิจโรงแรม ก่อสร้าง และขนส่ง รวมทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล ทั้งสิ้นเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ทางด้านสินเชื่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายตัวตามความต้องการเพื่อการเกษตรและเพื่อที่อยู่อาศัย สำหรับยอดคงค้างเงินฝากมีจำนวน 1,234.9 พันล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 จากการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารพาณิชย์จูงใจและเพื่อบริหารสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งมีเงินโอนจากโครงการช่วยเหลือเกษตรกรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

31 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม: ส่วนเศรษฐกิจภาคเหนือ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 5393 1162

E-mail: [thaveesc@bot.or.th](mailto:thaveesc@bot.or.th)